

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CỦA ĐẢNG

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy quán triệt các kết luận của Ban Bí thư.

ơ bản các nghị quyết kết luận. Sau hội nghị, đồng chí đề nghị mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với địa phương, đơn vị mình và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất. Đồng chí giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan của Tỉnh ủy chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát tình hình, ý thức học tập của đại biểu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 và Kết luận số 66-KL/TU ngày 22/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường thu hút đầu tư, quản lý đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp và Khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh 5

quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết số 50-NQ/TW. Theo đó, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài phải phù hợp xu hướng phát triển, tiếp cận chuẩn mực tiên tiến quốc tế và hài hòa với các cam kết quốc tế, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và tính cạnh tranh cao. Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu... Về Kết luận số 66-KL/TU, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh 10 yêu cầu: khẩn trương chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai trong các khu, cụm công nghiệp, Khu kinh tế

Thái Bình đảm bảo sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả; rà soát điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; quản lý chặt chẽ việc chuyển nhượng, chuyển đổi dự án sau khi được chấp thuận đầu tư; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác giám sát đầu tư; không thu hút đầu tư bằng mọi giá; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh... Quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn giầu, bỏ thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm khai thác, phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển chăn nuôi đại gia súc, góp phần thúc

đẩy chuyển đổi cơ cấu ngành chăn nuôi, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững và chuyển đổi sinh kế cho người chăn nuôi. Bên cạnh quán triệt các nội dung cơ bản trong Nghị quyết, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 6 nhiệm vụ cần triển khai thực hiện ngay trong năm 2019: các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định vùng có thế chăn nuôi đại gia súc; quy hoạch được các vùng chăn nuôi tập trung và các vùng sản xuất thức ăn chăn nuôi trâu, bò; có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư; vận động nông dân và các hộ chăn nuôi tham gia chuỗi liên kết; hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi nuôi trâu, bò thương phẩm; nghiên cứu hình thành các chuỗi liên kết. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy quán triệt các kết luận của Ban Bí thư: Kết luận số 49-KL/TW ngày

10/5/2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Thời gian qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã thực hiện việc niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng trên mạng hành chính công các quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố thực hiện tại Trung tâm, giúp các tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu, tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính. Chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được thực hiện tốt, bảo đảm đúng thời gian theo quy định, hồ sơ trả đúng hạn và trước hạn đạt

tỷ lệ cao, số hồ sơ trả lại không đủ điều kiện giải quyết hoặc trả kết quả không đúng hạn chiếm tỷ lệ thấp, chủ yếu là những hồ sơ chưa hợp lệ hoặc hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng... Mục tiêu kế hoạch tổ chức thực hiện "5 tại chỗ" để giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trung tâm hành chính công cấp huyện nhằm thực hiện hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện có hiệu quả "5 tại chỗ" gồm tiếp nhận, thẩm

định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại chỗ tối thiểu 80% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trung tâm hành chính công cấp huyện... Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh rất hiệu quả, đáp ứng được cơ bản nhu cầu của người dân. Đồng chí cơ bản nhất trí với dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện "5 tại chỗ" để giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc

hội, HĐND và UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu dự họp, trong đó cần phải nghiên cứu lại tên gọi và nội dung của kế hoạch sao cho phù hợp với Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, trong thời gian tới tiếp tục hoàn thiện bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Để các thủ tục hành chính được giải quyết hiệu quả, các sở, ngành phải cử cán bộ lãnh đạo cấp phòng ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đây phải là những người có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Về phương án bố trí kế hoạch vốn cho một số dự án giao thông, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất phương án để UBND tỉnh xem xét, nghiên cứu bố trí nguồn vốn phù hợp, hiệu quả cho các dự án trên. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục phối hợp với hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải để xuất phương án quy hoạch khu dân cư từ quỹ đất đai bên tuyến đường để tạo nguồn vốn cho các dự án đoạn qua địa bàn huyện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương làm việc với nhà đầu tư để trình hồ sơ tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình lên Bộ Giao thông Vận tải...

TIỀN HẢI

Triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020

Chiều ngày 28/8, huyện Tiền Hải tổ chức tổng kết năm học 2018 - 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Năm học qua, ngành Giáo dục huyện Tiền Hải có nhiều mặt chuyển biến tích cực, chủ động thực hiện những nội dung mới do các cấp quản lý giáo dục chỉ đạo. Trong đó, tăng cường kỷ cương, nền nếp trường lớp; nâng cao đạo đức, lối sống của đội ngũ nhà giáo và học sinh, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2018 - 2019 huy động trẻ mầm non đến trường tăng cao so với năm học trước; 100% số nhóm, lớp tổ chức cho trẻ ăn bán trú, nâng cao thể chất cho học sinh. Bạc tiêu học hoàn thành chương trình lớp học đạt tỷ lệ trên 99,8%; tỷ lệ xét tốt nghiệp THCS đạt 99,37%. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi có nhiều thành tích như: giải cấp huyện có 486 học sinh đạt giải, trong đó giải nhất 100 em, giải nhì 140 em; giải cấp tỉnh có 34/80

học sinh đạt giải. Giáo dục thường xuyên được các trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn tổ chức gắn liền với các hoạt động chính trị, sản xuất tại địa phương. Ngoài ra đã hoàn thành sáp nhập 14 trường tiểu học và 14 trường THCS, sáp nhập Trường Mầm non Liên C và Trường Mầm non thị trấn. Năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục huyện Tiền Hải chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, phòng, chống bạo lực, tai nạn, thương tích học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, tăng tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn ở các cấp học. Phần đầu hết năm học 2019 - 2020 có 78/86 trường đạt chuẩn, trong đó 34/35 trường mầm non, 21/21 trường tiểu học, 12/16 trường THCS, 11/14 trường 2 cấp học.

MANH THẮNG

Tập huấn công tác khuyến công

Sáng ngày 28/8, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức tập huấn công tác khuyến công cho các tổ chức, cá nhân làm công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng

lượng tiết kiệm và hiệu quả; Nghị định số 134/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ngoài ra, các đại biểu cũng được tư vấn những kiến thức cơ bản trong việc sử dụng, lựa chọn thiết bị tiết kiệm điện. Đây là những nội dung thiết thực giúp các tổ chức, cá nhân tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.

KHÁC ĐUẦN

Doanh nghiệp đồng hành cùng chương trình xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chương trình phối hợp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn (thành phố Thái Bình) đã hỗ trợ gần 1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình). Trong đó, hỗ trợ 300 triệu đồng lắp đặt

hệ thống camera tại các trục đường chính của xã; gần 50 triệu đồng lắp bóng đèn điện tiết kiệm năng lượng trong khu dân cư; hơn 600 triệu đồng xây dựng sân bóng thôn Tam Lạc 1. Ngoài ra, vào dịp lễ, tết, Công ty tổ chức tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó

ĐỨC DUNG

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

giải quyết việc làm cho 231 người với mức lương 5,5 triệu đồng/người/tháng, việc thuê và sử dụng đất còn chưa đúng quy định, cũng chưa có hệ thống xử lý nước thải. Công ty TNHH Một thành viên Vilittas Thái Bình chuyên sản xuất thùng ăn gia súc, gia cầm, gia công đóng gói đường cơ bản chấp hành khá tốt việc sử dụng đất và bảo vệ môi trường. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Vũ Thư rà soát lại việc quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường ở cả 7 cụm công nghiệp trên địa bàn để kịp thời điều chỉnh, xử lý bảo đảm đúng luật; chỉ đạo các doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ còn thiếu, điều chỉnh hồ sơ chưa đúng. Đối với Công ty TNHH May xuất khẩu Quang Huy, đồng chí đề nghị hoàn thiện thủ tục thuê đất, bố trí đất trồng cây xanh và làm đường dành cho công tác phòng cháy, chữa cháy; Công ty TNHH Một thành viên Vilittas Thái Bình sớm thành lập tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

VŨ THƯ

Triển khai kế hoạch rà soát việc thực hiện trợ cấp, phụ cấp đối với người có công

Chiều ngày 28/8, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát đối tượng hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi thường xuyên đối với người có công với cách mạng và việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người trực tiếp tham gia hoạt động kháng chiến, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế hưởng trợ cấp một lần, người được tặng thưởng huân, huy chương. Huyện Vũ Thư hiện có khoảng 19.000 đối tượng nằm trong kế hoạch rà soát lần này. Việc rà soát chính xác, đầy đủ thông tin cá nhân của người hưởng trợ cấp ưu đãi đối với người có công tại các địa phương có ý nghĩa quan trọng để tạo lập cơ sở dữ liệu, phát hiện sai sót, xử lý kịp thời trong quá trình thực hiện chính sách, đồng thời là cơ sở để các đơn vị có liên quan thực hiện việc điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai, phổ biến, hướng dẫn chi tiết về đối tượng rà soát, nội dung, trình tự các bước cần thực hiện, cách kê khai một số biểu mẫu sau rà soát theo quy định.

QUỲNH LƯU

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỞNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Ra quân chính trang cảnh quan Khu lưu niệm Bác Hồ

Chiều ngày 28/8, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình phối hợp cùng Huyện đoàn Vũ Thư, Đoàn Thanh niên xã Tân Hòa tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và ra quân chính trang cảnh quan môi trường Khu lưu niệm Bác Hồ tại xã Tân Hòa (Vũ Thư). Gần 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị, địa phương đã tiến hành cắt tỉa, phát quang cây cỏ trên các tuyến đường quanh khu lưu niệm. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời thông qua hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng đoàn viên thanh niên trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa", đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp.

TRÌNH CƯỜNG

Kiểm tra hoạt động cầu lạc bộ liên thể hệ tự giúp nhau

Chiều ngày 28/8, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) phối hợp với tổ chức HAI (Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Hàn Quốc) và Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức kiểm tra hiệu quả hoạt động của mô hình Cầu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thôn Tiễn Phong, xã Vũ Tây (Kiến Xương). Đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các bước sinh hoạt và hiệu quả sinh hoạt của Cầu lạc bộ; đánh giá về hoạt động của các tình nguyện viên chăm sóc tại nhà và hoạt động hỗ trợ thành viên tham gia phát triển kinh tế của Cầu lạc bộ. Thông qua buổi kiểm tra nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình cầu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các mô hình cầu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của các mô hình trên địa bàn tỉnh, tạo được chiều sâu và thu hút thêm nhiều thành viên tham gia.

ĐẠT QUÂN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) là ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, có tổng tài sản lớn và chiếm thị phần cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam.

Với phương châm **"Nguồn nhân lực mạnh là giá trị cốt lõi của Ngân hàng"**, Vietinbank tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đem đến sự cân bằng trong cuộc sống và gia đình, hứa hẹn sẽ tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Hiện nay, Vietinbank CN Thái Bình có nhu cầu tuyển dụng 03 cán bộ.

I. CHỈ TIÊU:

- Vị trí GDV: 02 chỉ tiêu
- Vị trí CBQHKH Bán lẻ: 01 chỉ tiêu (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm)

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU:

Xem chi tiết tại website của Vietinbank: <http://tuyendung.vietinbank.vn>

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

- Phiếu thông tin ứng viên
- Văn bằng, chứng chỉ, bằng điểm, giấy cam kết
- *Phiếu thông tin ứng viên và Cam kết ứng viên có thể download từ website của Vietinbank: <http://tuyendung.vietinbank.vn> mục Trợ giúp/Download*
- (Ứng viên bổ sung hồ sơ bản cứng đầy đủ tại vòng phỏng vấn)

IV. PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN:

- Nộp hồ sơ bản cứng tại phòng TCHC - Vietinbank Thái Bình

Địa chỉ: Số 190, Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- Hoặc gửi hồ sơ scan qua địa chỉ: tuyendung@vietinbank.vn

V. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ: Đến hết ngày 2/9/2019.